



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐๔๓๒ ๔๖๖๘๒
E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

ขอนแก่นให้ความรู้ข้าราชการ เพื่อแนะนำสหกรณ์

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการรับจํานาข้าวเปลือกปี 2555/56 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก 2. เพื่อยกระดับรายได้และลดช่องว่างรายได้ รวมทั้งเพิ่มการใช้จ่ายของเกษตรกร และ 3. เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของภาคบริการภายใน รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริการภายในประเทศและการพึ่งพาตนเอง และมีสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 สหกรณ์ ประกอบด้วย 1. ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด 8. สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ชัย จำกัด และ 11. สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด

ในการนี้ กวีวิชาการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในทุกระดับที่เป็นบุคลากรในภาครัฐ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการรับจํานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 ให้กับสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวโครงการด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจึงได้เชิญ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรับจํานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์โครงการ วิธีการดำเนินการทั้งในส่วน of เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จํานา พื้นที่รับจํานา การรับจํานา การเข้าร่วมโครงการ ฯลฯ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการรับจํานาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปแนะนำ เผยแพร่ให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการได้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคอยช่วยภาครัฐในการกำกับ ดูแลให้การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรับจํานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 ในส่วนของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและถูกต้องที่เกษตรกรควรได้จาก การนำข้าวเปลือกมาจํานา รวมถึงการให้สหกรณ์เตรียมความพร้อมในวันข้างหน้า เพื่อการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับเกษตรกรมีรายได้ มีความมั่นคง มีความอยู่ดีกินดีตามนโยบายของรัฐบาล





ข่าว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555